

**ỦY BAN BẦU CỬ
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV-UBBC

Bìm Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

Về việc lập, công bố, biên tập, in tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang, phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các phường, xã.

Đề chủ động biên tập, in danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời bàn giao cho tổ bầu cử niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt theo quy định **(chậm nhất ngày 03/5/2021)**

Ủy ban bầu cử Thị xã đề nghị Ủy ban bầu cử các phường, xã tập trung, khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử; tổ chức biên tập và dự kiến số lượng in

Ngay sau khi khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người ứng cử; Ủy ban bầu cử các phường, xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo từng đơn vị bầu cử; hoàn thành biên tập tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (các phường, xã phải chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu). Cách lập và cách tính số lượng in các loại tài liệu nêu trên như sau:

a, Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026: Lập theo mẫu số 24/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kích thước 29x78cm hoặc 29x42 cm (trang A3) theo chiều ngang khổ giấy.

- Số lượng dự kiến in = số tổ bầu cử x 04 tờ + 5 tờ (sử dụng ở phường)

b, Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026: Lập theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND trong 01 trang A3 theo chiều dọc khổ giấy (đã gửi kèm theo Văn bản số 44/CV-UBBC ngày 05/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh) có dán ảnh màu nền trắng, kích thước 4cm x 6cm (không đóng dấu giáp lai lên ảnh); nội dung ghi trong tiểu sử tóm tắt phải rõ ràng, không viết tắt; người ứng cử phải trực tiếp ký vào bản tiểu sử tóm tắt.

Số lượng dự kiến in = Số tổ bầu cử x 28 tờ (Bình quân 4 tờ/ứng cử viên/tổ và 3 tờ/ứng cử viên/xã) + 21 tờ (sử dụng ở phường)

Phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 lập theo mẫu số 17/HĐBC-HĐND. Kích thước bằng 01 trang A5 (21 x 14,8 cm) theo chiều dọc khổ giấy; chữ màu đen nền màu trắng.

- Số lượng dự kiến in = Tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri của mỗi đơn vị bầu cử x hệ số dự phòng 1,25.

Lưu ý: Đảm bảo thống nhất thông tin trong danh sách chính thức những người ứng cử, tiêu sử tóm tắt và phiếu bầu cử, đề nghị các phường, xã phân công cán bộ, công chức kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng; đề nghị các đồng chí trung tập viên, tổ giúp việc được phân công phụ trách các phường, xã rà soát cùng với UBBC cấp xã tuyệt đối không để sai sót, nhầm lẫn ở khâu này, tập trung vào một số nội dung chính:

- Danh sách chính thức những người ứng cử và phiếu bầu cử lập theo đơn vị bầu cử; họ tên những người ứng cử xếp tên theo vần chữ cái A, B, C... và phải thống nhất với nhau (xếp vần A, B, C theo tên, sau đó mới đến họ, rồi mới đến tên đệm).

- Trong phiếu bầu cử, trước họ tên có từ "Ông" hoặc "Bà" tương ứng với giới tính của từng người ứng cử ghi trong danh sách chính thức và tiêu sử tóm tắt; họ và tên của người ứng cử phải viết đúng, không được lỗi chính tả, sai dấu, thiếu chữ.

- Số đại biểu được bầu ghi trong danh sách và phiếu bầu phải thống nhất với quyết định ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

- Khóa của Hội đồng nhân dân ghi trong danh sách chính thức những người ứng cử và phiếu bầu là khóa tiếp theo của khóa hiện nay (ví dụ nhiệm kỳ 2016-2021 khóa của Hội đồng nhân dân xã A là XV thì khóa của Hội đồng nhân dân xã A ghi trong danh sách và phiếu bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 phải là XVI).

Trên đây là hướng dẫn biên tập, in danh sách trích ngang, tiêu sử tóm tắt, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử thị xã đề nghị Ủy ban bầu cử các phường, xã trên địa bàn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBBC thị xã (b/c);
- Lưu: VT, NV

**TM. ỦY BAN BẦU CỬ
ỦY VIÊN KIÊM THƯ KÝ**

Trần Thị Hiền

